



LPRU NEWS : ปีที่ 4 ประจำวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่วัยมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1-2



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่วัยมหาวิทยาลัย "เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" รุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2566

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สุขภาพจิตดี สร้างได้ด้วยตนเอง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิรภัทร์ หลงกุล นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ กลุ่มเพื่อนเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง นางสาวกมลลาภทิพย์ เพ็ชรแสนงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลห้างฉัตร และ นางสาวสุพรรณิ ศิริอาภาวิวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Just Say No" โดยได้รับเกียรติจาก นายอริชฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา SOFT SKILL ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม" โดย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชานา พร้อมด้วย ผศ.กนกพร เอกสินสกุล ผศ.ดร.นิศารัตน์ สุวรรณ ผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์ยิวไฉวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์สุขุมภู อุริยะพันธ์ อาจารย์อุษา โปสภทอง และ นายบัณฑิต โปสภทอง ทีมวิทยากรวิศวกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขับขีปลดถักย ใสใจวินัยจราจร" โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ลำปาง โดย นางสมใจ สุปินะ อุปนายกสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ลำปาง และ นางสาวจิรารวรรณ การดี ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องประชุมนารีนทนต์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่ 1 - 2 จำนวน 770 คน





มร.ลป. จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงาน ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการแสดงผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ

โดยผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วย

- หมายเลข 1 ผศ.เจษฎา ทองสุข
 - หมายเลข 2 อ.วัชชัย ทำทอง
 - หมายเลข 3 อ.ปรากร ใจดี
- สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

- หมายเลข 1 ผศ.ดร.ชนิษฐา ใจมโน
- หมายเลข 2 อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
- หมายเลข 3 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา
- หมายเลข 4 ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดวันใช้สิทธิลงคะแนนเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ โดยขอให้ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ยื่นยืนยันการใช้สิทธิในวันดังกล่าว

หากผู้มีสิทธิหยั่งเสียงไปราชการ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ โดยแนบคำสั่งไปราชการยืนยันการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยได้รับบัตรเลือกใช้สิทธิ และใส่ซองปิดผนึกซองชื่อกำกับ มอบไว้ให้กับเลขานุการคณะกรรมการสรรหา



ขอเชิญรับฟัง การนำเสนอ "วิสัยทัศน์" และแนวการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จงผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 | เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ

และขอเชิญบุคลากรผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทำการลงคะแนนเสียง ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรจน์หิรัญ

งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ ๑๓ "สานศิลป์ สาขาศาสตร์ สาขการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"

วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานกลางอาคาร ๕๒ และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มร.ลป. ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดการเดินทางรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เชิงพาณิชย์



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ปริเยศ ลิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พิธีเปิดการเดินทางรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เชิงพาณิชย์ ตามแผนงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชาติกร กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพรเสฏฐ์ บุญศิริสาริตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรถไฟเชิงสร้างสรรค์บนฐานประวัติศาสตร์รถไฟยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรถไฟ และศักยภาพของชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน (จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) พ.ศ. 2566 และหน่วยทุนได้มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่การวิจัยเป็น 6 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสในการขยายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางระบบรางในอนาคตด้วย



ภพน. มร.ลป. จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2566



เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษาหอพักเครือข่าย (หอพักนักศึกษาภายนอก) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 รอบ Walk-in (เพิ่มเติม) และแจ้งตารางกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 อีกด้วย





มร.ลป. จัดการประชุมแม่บ้าน คนสวน ภาคสนาม และ รปภ. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธีสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมแม่บ้าน คนสวน ภาคสนาม และ รปภ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย แก่บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

สวท.ร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาต้นแบบทดสอบ PSRU Digital Test ให้เป็นมาตรฐาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาต้นแบบทดสอบ PSRU Digital Test ให้เป็นมาตรฐาน เสวนาวิชาการ "Beyond Digital Literacy Rajabhat University" เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 อาจารย์ วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์พิมพ์ปรีญา อินวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.ดร.วิดา เหล่ามตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม ซึ่งมี นายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับฟังเพื่อดำเนินโครงการต่อไป และในช่วงบ่ายมีการอบรมเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยมีวิทยากร คืออาจารย์รัชต์ ตะนาวศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง





สวท.จัดอบรม "AI-Chat GPT" วิกฤติ! หรือโอกาส! กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy)



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ในหัวข้อ "AI - Chat GPT" ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสรวงเงิน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถสร้างผลงาน เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศชาติให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ภายหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นวิทยากรได้ตอบคำถาม จากผู้ร่วมอบรม และผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวปิดการอบรมและขอบคุณวิทยากร

กพน. มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ ต่อยอดภูมิปัญญา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนักศึกษาชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ และนักศึกษาหอพัก ภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติ ต่อยอดภูมิปัญญา โดยดำเนินการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 10,000 ต้น และจัดทำเสวียนรักษาโลกร่วมกับชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดอยพระบาท กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝก จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้อมนำหลักคำสอนตามศาสตร์พระราชาชองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ให้นักศึกษาสืบสาน รักษา ต่อยอด องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาชองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจากนายกนก เครืออนันดา รองประธานชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี เป็นวิทยากรให้ความรู้การสานเสวียนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน





ร.ร.สาธิต มร.ลป. รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร สำหรับเด็กปฐมวัย และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก้าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิเยศดา เหล่มตระกูล คณบดี คณะครุศาสตร์ และอาจารย์วีไฉวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย นครลำปาง (ปฐว.ลป.) ต่อ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ศ.แพทย์หญิง สมพร ศิรินาวิณ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร สำหรับเด็กปฐมวัย และนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดลำปาง โดยผู้ให้ทุนคือ คุณศุภชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานบริษัท กรุงเทพการไฟฟ้า จำกัด นอกจากนี้ได้เข้าร่วมการส่งมอบโดรนและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลงค่าบรรพตเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเกาะคา และโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับโรงเรียนบ้านสบลิและโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปลาส อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ และทีมสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านสบลิ และโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลิ และนางแววนภา กลีบจำปี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านจิตอาสาผ่านกิจกรรมค่าย และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา ครู นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชาวบ้านในชุมชน และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสบลิและโรงเรียนบ้านสันมะเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับนักศึกษาใหม่
รอบ Walk-in เพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับสมัครรอบ Walk-in

- 1 กรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/> คลิกเลือกเมนู "กรอกใบสมัคร"
- 2 เมื่อกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โปรดโทร.ติดต่อ ฝ่ายงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ☎ 054-237399 ต่อ 5162 ☎ 086-4215760 (เพื่อขอใบสมัครและประสานงานเรื่องวีซ่า (สำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ) ในบางสาขาวิชา)
- 3 ชำระเงินค่าสมัครตามที่ฝ่ายงานรับสมัครฯ แจ้งรายละเอียด ในรอบ Walk-in (เพิ่มเติม)

มีเอกสารมากมาย รวบรวมที่นี่ สมัครเลย

รับสมัคร **ถึง 19** มิ.ย.66
WALK-IN TO LPRU

WWW.LPRU.AC.TH

หากมีข้อสงสัย โทรติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 หรือ ☎ 086-4215760 ☎ 0850294697

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง WWW.LPRU.AC.TH

ตรวจสอบตารางเรียน
นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบระบบออนไลน์ที่นี่เลย



สแกนเพื่อเข้าเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎ 054-237399 ต่อ 5155 - 57 (ในวันและเวลาดังกล่าว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

คอนเสิร์ตการกุศล
เพื่อสมทบทุนงานสานศิลป์กับมนุษย์และช่วงศิลปะวัฒนธรรม

รวมพลวัยอลวนคนวันวาน
รับชมงานเพลงยุค 80 - 90

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 18.00 - 21.00 น.

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

+ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

บัตรราคา 100 บาท

• ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 157-8-91713-2 ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี สาขาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

• ส่งหลักฐานการชำระเงิน E-mail: saowaree.tonson@gmail.com หรือช่องทาง Line

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 095-682-9889 , 054-316154

ฟรี การให้บริการซอฟต์แวร์
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยใช้อีเมล รหัสนักศึกษา@lpru.ac.th และอีเมล รหัสสำนักศึกษา@lpru.ac.th

- 1 ซอฟต์แวร์ลิสต์ฟรี (Azure Dev Tools For Teaching)
- 2 Microsoft Windows ลิขสิทธิ์
- 3 Microsoft 365 หรือ Microsoft Office 2021
- 4 พื้นที่บน Cloud Google Drive 15 GB
- 5 พื้นที่บน Cloud One Drive 5 TB

* ระหว่างช่วงการศึกษาของนักศึกษา ตาม มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ติดตามรายละเอียดคดี ในการอบรมเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปี 1
18 มิ.ย.2566 ออนไลน์ผ่าน YouTube @LPRU CHANNEL

arit.lpru.ac.th @aritlpru HelpdeskOnlineLPRU

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สมัครใจร่วม **ลด ละเลิกบุหรี่**



เลิกบุหรี่ เชิญทางนี้

(ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

ปรึกษาเลิกบุหรี่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 4102, 4106

เปิดรับ นักวิจัยรุ่นใหม่
สู่เครือข่ายมืออาชีพ (Research Network Sandbox)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เครือข่ายมืออาชีพ" เพื่อกระชับศักยภาพนักวิจัย สร้างนักวิจัยสมรรถนะสูง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและการทำงานร่วมกับของเครือข่ายบริการการวิจัย

เงื่อนไข

- เป็น คณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันการศึกษา **ที่อยู่ในเครือข่ายบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน**
- เพิ่งจบการศึกษา หรือเริ่มปฏิบัติงาน หรือเริ่มทำงานวิจัยมาแล้ว **ไม่เกิน 5 ปี**
- ได้รับ **หนังสืออนุญาต** จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดให้เป็นผู้เข้ารับการอบรม
- ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมได้เต็มเวลาตลอดทั้งโครงการ
- รับสมัครจำนวน 5 ท่าน (นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชน และ หรือภาคอุตสาหกรรม)
- ผู้สมัครต้องส่ง **Statement of purpose (SOP)** แนะนำตัวเอง ที่แสดงถึงศักยภาพ ความพร้อม ความประสงค์ ในการเข้าร่วมอบรมและการนำความรู้ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
- ค่าพาหนะเดินทาง ผู้เข้ารับการอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
- อาหารและที่พัก ฟรี

หลักสูตร

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Module 1 Introduction | 16-20 กันยายน พ.ศ. 2566 |
| Module 2 Planning | 11-15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 |
| Module 3 Preparation | 12-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 |
| Module 4 Pitching | 6-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 |

ระยะเวลา

- > เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ **ถึง 31 กรกฎาคม 2566**
- > ส่งเอกสาร และ Statement of purpose (SOP) มาที่ E-mail : uppernorth.unrn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เครือข่ายบริการการวิจัยภาคเหนือตอนบน www.unrn.rac.oop.cmu.ac.th ☎ 053-942-476 หรือ 087-656-0160

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"